

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งาน	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>๑. พัฒนาเครือข่ายแกนนำทางด้าน การแนะแนว</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาครูแกนนำทางด้านการแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี</p>	<p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑-๔, สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เข้าใจ การปฏิบัติงานศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี - มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนวที่เน้นทักษะชีวิต และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมการแนะแนว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - มีโรงเรียนภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคีเครือข่ายและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
<p>๒. พัฒนา คู่มือปฏิบัติงานแนะแนว</p>	<p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนะแนว (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)</p>	<p>๒. มีแนวทางการดำเนินงานโครงการงาน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๕๙) ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ พร้อมกับแผนปฏิบัติการ (GRANT CHART) โดยศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับโรงเรียนภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว</p>
<p>๓. พัฒนาสื่อ, เครื่องมือทางการแนะแนว</p>	<p>๓. พัฒนาสื่อ, เครื่องมือทางการแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๕๖</p>	<p>๓. ศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี มีสื่อ และเครื่องมือทางการแนะแนวให้บริการกับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว - แบบสำรวจและแบบทดสอบต่างๆ ทั้งของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๐๐ เล่ม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งาน	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>๔. พัฒนา ระบบสารสนเทศ การแนะแนว และมี blog ของศูนย์แนะแนว ต้นแบบเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๐ โรงเรียน สตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี</p>	<p>๔. จัดทำระบบสารสนเทศ การแนะแนวที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมี blog ของศูนย์แนะแนวต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๐ โรงเรียนสตรีราชนูทิศ จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)</p>	<p>๔. มีระบบสารสนเทศการแนะแนวที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมี blog ของศูนย์แนะแนวต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๐ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน,ครู และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา</p>
<p>๕. พัฒนา การขับเคลื่อน กิจกรรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)</p>	<p>๕. แกนนำในการขับเคลื่อน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗)</p>	<p>๕. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC: Youth Counselor) ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนาความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC: Youth Counselor)</p>
<p>๖. แหล่งศึกษา ดูงานให้กับ สถานศึกษาอื่นๆ</p>	<p>๖. แหล่งศึกษาดูงานให้กับ สถานศึกษาอื่นๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน</p>	<p>๖. เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดต่างๆ ได้</p>